

Ngày 19/4/2019, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Ban giám đốc Viện, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện cùng đội diễu hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã giới thiệu với các khách quý nghiên cứu và chuyên gia khoa học và công nghệ nội bộ thuộc 7 nhóm lĩnh vực chính của Viện, gồm: tài nguyên nước; chèo nhớt sông, bồi đắp bờ biển, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; thủy nông cấp nước tưới và cấp thoát nước, môi trường; công nghệ xây dựng và bồi đắp công trình thủy lợi, thủy điện; thiết bị chuyên dùng thủy lợi; kinh tế chính sách; công nghệ thông tin, tự động hóa và phần mềm. Giám đốc Viện cũng chia sẻ một số kết quả chuyên gia, phòng chức năng chuyên gia các khách quý khoa học của Viện; và nêu rõ các chủ trương đề nghị cho các cán bộ nghiên cứu của Viện...

Nhìn nhận vai trò của tỉ lệ nghiên cứu thu nhập và dịch vụ, GS.TS Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho biết, nếu tỉ lệ nghiên cứu nội bộ thu nhập và dịch vụ thì nghiên cứu mang tính chủ yếu lý thuyết, tính ứng dụng thực tiễn kém và không tốt; ngược lại nếu nghiên cứu ít mà dịch vụ nội bộ cũng không có đề nghị và làm giảm một chi tiêu sâu về nghiên cứu của một đơn vị nghiên cứu, do vậy tỉ lệ 20-30% là “tỉ lệ vàng” giúp vừa nghiên cứu vừa ứng dụng vào thực tiễn. Trong những năm vừa qua, tỉ lệ nghiên cứu thu nhập và dịch vụ của Viện được duy trì ở mức 20-30%. Cũng tại buổi làm việc, các đề nghị cho rằng, để với các đơn vị nghiên cứu và các chủ trương chính sách và các vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cơ bản, Nhà nước cần tiếp tục đưa ra các chính sách khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo, nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho các nhiệm vụ của bộ, ngành. Về các chủ trương đề nghị cho các cán bộ khoa học, để với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cần khoán kinh phí thực hiện đơn vị sản phẩm khoa học cụ thể cùng, theo sản phẩm chuyên gia; tiếp tục liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để Viện tiếp nhận các công nghệ mới hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ...

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao khả năng công việc của Viện đã thực hiện trong các năm vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn gần đây. Điều này thể hiện vai trò của Viện ngày càng lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Viện cần tiếp tục quan tâm và vận động các nhà đầu tư dân sinh; vận hành hiệu quả, liên kết hiệu quả, lưu vực sông; các sinh hoạt ở Đèo Ngang sông Cửu Long...

CT